

23 กรกฎาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย
เรื่อง ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนกำหนดวันไถ่ถอนการชำระหนี้ของตั๋วแลกเงินของ EA
ต่อกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอไอตราสาร หนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

สืบเนื่องจากที่ท่านได้ลงทุนกับกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอไอตราสาร หนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1) ซึ่งได้มีการลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทพลังงานบริสุทธ์ จำกัด (มหาชน) : EA ที่ประสบปัญหาของผู้บริหารและกรรมการบริษัท EA ส่งผลสืบเนื่องมา และทำให้เกิดการเปลี่ยนกำหนดวันไถ่ถอนชำระหนี้ให้แก่กองทุน ASP-AIF1 นั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส (บลจ.แอสเซท พลัส) มีได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ ดังกล่าว และได้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการชำระหนี้ รวมถึงเจรจากับผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท EA แล้วนั้น โดยบริษัท EA อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อนำมาชำระหนี้คืนได้ตามกำหนด รวมถึงพิจารณาหาแนวทางอื่นๆที่มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถชำระหนี้คืนเต็มจำนวนให้ได้โดยเร็วที่สุด

การเจรกดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนวันกำหนดการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท รุ่น EA24723A มูลค่า 100 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 และ **มีการเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนของตั๋วแลกเงินระยะสั้น ออกไปเป็น วันที่ 9 สิงหาคม 2567**

โดยการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนชำระหนี้ดังกล่าว ทางบริษัท EA ได้ตกลงชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมให้กับกองทุน ASP-AIF1 ในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่กองทุนได้รับการจัดสรร นับจากวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิม คือในวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 รวมจำนวนดอกเบี้ยชำระ 345,205.48 บาท

ทั้งนี้ เมื่อ บลจ.แอสเซท พลัส ได้รับการชำระหนี้คืนจากทางบริษัท EA แล้วนั้น จะนำดอกเบี้ยเพิ่มเติมรวมกับมูลค่าไถ่ถอนของตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA กลับไปคำนวณรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการติดตามการชำระหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการขึ้นสูงสุดตามกฎหมายเพื่อพิทักษ์ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุนโดยรวม

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ บริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการ 08.30 -17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ customercare@assetfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส